
 

 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป#  2557 

วัน อังคาร ท่ี  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

 
ผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� ประธานสภาเทศบาล นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�  
2 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล นายจํารัส   ทองคํา  
3 น.ส.คนึงนิตย�  พรมมินทร� เลขานุการสภาฯ นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�  
4 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมพบ   มณีคํา  
5 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู  
6 นางอรุณรัศมี  คําภูแก2ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรุณรัศมี  คําภูแก2ว  
7 นายทรงวุฒิ  แก2วสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทรงวุฒิ  แก2วสิทธิ  
8 นางสมพินธุ�  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางสมพินธุ�  กิติยศ  
9 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา  
10 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมาน  พรมวิภา  
11 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา  

 
 
 
ผู�ไม3เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายจรัญ   ป9ญญาเสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายจรัญ   ป9ญญาเสน ลาป:วย 
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เข�าร3วมประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ นายกเทศมนตรี นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ  
2 นายบัญญัติ  ป9นอินทร� รองนายกเทศมนตรี นายบัญญัติ  ป9นอินทร�  
3 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี นายจินดา  สัตนาโค  
4 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ  คําใจวัง  
5 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบรรจง  สมศรี  
6 นายประดิษฐ�  นามลักษณ� ปลัดเทศบาล นายประดิษฐ�  นามลักษณ�  
7 น.ส.เขมจิรา  เนติแพทยกุล หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล น.ส.เขมจิรา  เนติแพทยกุล  
8 นายสมพล    บ้ังเงิน ผู2อํานวยการกองช>าง นายสมพล    บ้ังเงิน  
9 นายเสรี  วังแง> ผู2อํานวยการกองการศึกษา นายเสรี  วังแง>  
10 พ.จ.อ.บุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ หัวหน2าฝ:ายบริหารงาน

สาธารณสุข 
พ.จ.อ.บุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ  

11 นางศิริพร  มโนจิตต� หัวหน2าฝ:ายบริหารงานคลัง นางศิริพร  มโนจิตต�  
12 ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัฒน� นิติกร ส.อ.เสกสรร  ป9ญญานุวัฒน�  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
เลขานุการสภาฯ อ>านประกาศสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 

3 ครั้งท่ี 1 ประจําปH พ.ศ. 2557 
ประธานสภาฯ -ขอบคุณรองประธานสภาฯ ท่ีทําหน2าท่ีเปIนประธานสภาฯ เม่ือคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 

2 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2557  
 -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาป:วย 1 ราย คือ นายจรัญ ป9ญญาเสน 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เริ่มใช2ตั้งแต>วันนี้เปIนต2นไป ผู2ใดขณะขับรถแล2วใช2มือถือ มีโทษปรับ 400-

1,000 บาท 
 - การงดใช2อุปกรณ�สื่อสารทุกชนิด ขณะประชุมสภาฯ 
 - กองการศึกษาขอเชิญผู2บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท>านร>วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา

ราชินี วันท่ี  8 สิงหาคม 2557 ณ  วิทยาลัยเชียงราย เวลา 12.00 น. เปIนต2นไป การแต>งการชุด
ปกติขาว 

 
 
 
 



 

 

  

1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
ประธานสภาฯ ในส>วนท่ีแจ2งให2ทราบขออนุญาตให2ผู2ท่ีเก่ียวข2องในส>วนท่ี 1 รายงานฐานะการเงินเทศบาลตําบล  

ป:าอ2อดอนชัย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557  ขอเชิญ นางศิริพร มโนจิตต� ได2ชี้แจง 
นางศิริพร มโนจิตต� นําเสนอฐานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย ข2อมูล ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม 

2557   
ประธานสภาฯ  ขอบคุณนางศิริพร มโนจิตต� 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  
ครั้งท่ี 1 ประจําป# 2557 เม่ือวัน จันทร9  ท่ี  19 พฤษภาคม 2557 ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 1 
เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตให2คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได2ชี้แจงต>อท่ีประชุม 
นายยุทธพงศ� ไวยะกา  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ�  ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2  ประธานคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2557 เม่ือวัน จันทร� ท่ี 19 พฤษภาคม 2557  ณ ห2องประชุมต2นอ2อ 1 
เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย  ซ่ึงได2ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล2วเห็นว>ารายงานการประชุม
บันทึกได2ถูกต2องครบถ2วน พร2อมท้ังได2บันทึกความเห็นเสนอประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะแก2ไขใน
รายงานการประชุมครั้งท่ีผ>านมาหรือไม> หากไม>มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 

เลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม มีผู2เข2าร>วมประชุม มีจํานวน 11 ท>าน  ขอเรียนเชิญท>านประธานสภาฯ ขอมติต>อไป 
ประธานสภาฯ ขอมติในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 

ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2557 เม่ือวันจันทร� ท่ี 19 พฤษภาคม 2557  ณ ห2องประชุม ต2นอ2อ 1 เทศบาล
ตําบลป:าอ2อดอนชัย  

เลขานุการสภาฯ  มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  
   -ไม>เห็นชอบ  - 
   -งดออกเสียง 1  เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาร3างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ3ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2558 
จํานวน 43,500,000 บาท (ส่ีสิบสามล�านห�าแสนบาทถ�วน) 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  
นายกเทศมนตรีฯ  -คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2558  

-รายละเอียดงบประมาณรายจ>ายท่ัวไป ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย  
สําหรับหน>วยงาน สํานักปลัดเทศบาล มอบให2หัวหน2าสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียด,กองคลัง มอบ
ให2นางศิริพร มโนจิตต�  กองช>างมอบให2ผู2อํานวยการกองช>าง ชี้แจงรายละเอียด และกองการศึกษา 
มอบให2 ผู2อํานวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด 



 

 

  

ประธานสภาฯ -ขอบคุณหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน2าฝ:ายบริหารงานคลัง ผู2อํานวยการกองช>างและ
ผู2อํานวยการกองการศึกษา  

 -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได2อภิปรายเก่ียวกับงบประมาณรายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558  
เริ่มจากสํานักปลัดเทศบาล 

นายพรศักด์ิ ไชยชมภู เครื่องพ>นหมอกควันชํารุดบ>อย กรณีท่ีให2 อปท.ข2างเคียงยืมไปใช2 หากชํารุดเสียหาย ใครเปIนผู2ซ>อม 
งบประมาณจากส>วนไหนซ>อม ใครมีอํานาจอนุญาตให2ยืม 

ปลัดเทศบาล เครื่องพ>นหมอกควันของเทศบาลตามฐานข2อมูล ปH พ.ศ.2557 มีอยู> 7 เครื่อง ชํารุด 4 เครื่อง กําลัง
อยู>ระหว>างรอจําหน>าย เนื่องจากหากเก็บไว2จะเปIนภาระในการรักษาซ>อมแซม สําหรับท่ีมี อปท.
ข2างเคียงหรือส>วนราชการอ่ืนขอยืม ในระเบียบพัสดุหน>วยงานอ่ืนหรือหน>วยราชการอ่ืนใดจะมาขอ
ยืมก็มายืมกับเทศบาลฯ  ผู2มีอํานาจอนุญาตให2ยืมได2แก>นายกเทศมนตรีฯ กรณีชํารุดเสียหาย
ระหว>างยืมให2ผู2ยืมเปIนผู2ซ>อมแซม จากข2อมูลท่ีผ>านมาโครงการการปQองกันโรคไข2เลือดออก เปIน
โครงการท่ีช>วยกันรณรงค�ร>วมมือกันท้ังท2องถ่ิน อําเภอ ตําบล เพราะว>าทําตําบลเดียวไม>ได2 
เนื่องจากมียุงเปIนพาหะนําโรค เพราะฉะนั้นต2องร>วมมือกัน ท่ีผ>านมามีเทศบาลตําบลป:าก>อดํา และ 
อบต.บัวสลี จะมายืมใช2และบางครั้งเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยก็ไปยืม อปท.อ่ืนมาใช2เปIนลักษณะ
พ่ึงพาอาศัยกัน 

เลขานุการสภาฯ โครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งแก2ป9ญหาเอดส� งบประมาณ 50,000 บาท ท่ีผ>านมาเทศบาลฯ ได2
ดําเนินการแจกพันธุ�ปลาและอาหารปลาให2กับผู2ติดเชื้อ  ในปHนี้ขอเสนอให2ปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การช>วยเหลือว>าจัดทําเปIนคูปองหรือคล2ายกับว>าเปIนค>าใช2จ>ายประจําวัน 

นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว -ขอเสริมเลขานุการสภาฯ จากประสบการณ�ตรง ปลา 1 ถุง อาหารปลา 1 กระสอบ บอกได2เลยว>า
ปลาไม>โต  ได2เคยเอาพันธุ�ปลาไปแจกให2กับผู2ติดเชื้อมีบางรายไม>รับเพราะว>าบ>อปลาเขาใช2ไม>ได2และ
นําพันธุ�ปลามาคืนให2กับเทศบาล และอีกอย>างการเชิญผู2ติดเชื้อมาร>วมพิธี มองภาพรวมแล2วไม>เปIน
ผลดีกับผู2ติดเชื้อเท>าไหร> 

 -ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือทุกปH ท่ีมีอยู>ไปอัพเกรดเพ่ิมไม>ได2หรืออย>างไร แล2วข2อมูลท่ีรับฟ9งมาชัด
แค>ไหน ท่ี คสช.ประกาศมาแล2วว>าจะไม>ให2ซ้ือครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จะให2บริษัทเข2ามารับเหมาและ
อัพเกรดคอมพิวเตอร� 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ชี้แจง 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  -ในส>วนของโครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งแก2ป9ญหาเอดส� เห็นด2วยกับเลขานุการสภาฯ ว>าควร

มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินการ เคยพูดคุยกับเจ2าหน2าท่ีแล2วว>าน>าจะมีการติดตามผลว>ามีอะไรดี
ข้ึนมาหรือเปล>าสามารถลดค>าใช2จ>ายได2จริงไหม จะขอรับไว2แก2ไข และหารือกับคณะผู2บริหาร
เก่ียวกับแนวทางในการดําเนินการและพูดคุยกับกลุ>มเปQาหมาย รับฟ9งความคิดเห็นจากทุกฝ:าย 
รวมถึงเจ2าหน2าท่ีผู2ดําเนินการด2วย 

 -วัสดุคอมพิวเตอร� ในส>วนของสํานักปลัดไม>อยากเพ่ิม ท่ีอยู>ในส>วนของงานตรวจสอบภายใน 
ป9จจุบันการตรวจติดตามงานของอําเภอ จังหวัด จะติดตามทางออนไลน�แล2วจัดส>งเอกสารตาม    



 

 

  

ทีหลัง ซ่ึงคอมพิวเตอร�ของงานตรวจสอบภายในท่ีใช2อยู>ป9จจุบันเก>ามาก ซ>อมมาแล2วหลายรอบ 
หากซ้ือใหม>น>าจะคุ2มค>ากว>า จึงขออนุมัติจัดซ้ืออีก 1 เครื่อง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู2อํานวยการกองช>างชี้แจงคอมพิวเตอร�ท่ีจะจัดซ้ือ 
ผู2อํานวยการกองช>าง คอมพิวเตอร�ท่ีขอจัดซ้ือ เนื่องจากกองช>างมีเครื่องคอมพิวเตอร�ชนิดพกพา จํานวน 1 เครื่อง ซ่ึงซ้ือ

เม่ือประมาณ พ.ศ.2549  มีไว2สําหรับออกงานภาคสนาม งานการประชุมต>างๆ ของเทศบาลฯ 
นางสมพินธุ� กิติยศ -โครงการแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง  ทุกปHท่ีผ>านมาเทศบาลฯจะดําเนินการบรรทุกน้ําวันละ 2-3 เท่ียวไป

บริการให2กับหมู>ท่ี 14 ซ่ึงก็ยังไม>พอใช2 แต>มีชนเผ>าอยู> 2 ชนเผ>า คือลีซอและมูเซอ มีป9ญหาคือมูเซอ
ท่ีอยู>ข2างในไม>มีน้ําใช2 การให2บริการแตกต>างกัน เราเคยไปดูต2นน้ํา 2 ครั้งท่ีบนดอย และฝ:ายบริหาร
กับเจ2าหน2าท่ีเทศบาลได2ไปดู ไม>ทราบว>าดําเนินการไปถึงไหนแล2ว  มีแนวทางแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง
แบบยั่งยืนอย>างไร ถ2าจะเจาะบ>อบาดาลก็เจาะจุดเดียวแต>มี 3 กลุ>มท่ีบ2านปุยคํา และมีระยะทาง
ห>างไกลกันน้ําจะพอใช2หรือไม>และจะเจาะเม่ือไหร> จะทําประปาภูเขาได2ไหม 

 -โครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งของครอบครัว เท>าท่ีผ>านมาการมีส>วนร>วมของผู2เข2าร>วมโครงการ
ไม>ดีเท>าไหร> เพราะไม>มีส>วนร>วมมีแต>บุคคลภายนอกไปร>วม และมีจํานวนไม>มาก ในการแก2ไข
ป9ญหาต2องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม> ครอบครัวมีป9ญหาต2องการครอบครัวแบบไหนต2องให2ชัดเจน 
ต2องให2ผู2เก่ียวข2องได2อธิบายผู2นําให2ชัดเจน ในการแก2ไขป9ญหาการมีส>วนร>วมของแต>ละหมู>บ2านท้ังๆ 
ท่ีแต>ละหมู>บ2านเอามาร>วมโครงการเพียงครอบครัวเดียวยังเอามาไม>ได2เลย ค>าใช2จ>ายท่ีเสียไปได2
ประโยชน�ไม>คุ2มค>า 

เลขานุการสภาฯ โครงการส>งเสริมการท>องเท่ียว งบประมาณต้ังไว2 50,000 บาท ขอทราบรายละเอียดโครงการ มี
รูปแบบแนวทางอย>างไร ทําไมจึงต้ังงบประมาณไว2เยอะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู2เก่ียวข2องได2ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ ป9ญหาการแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง บ2านปุยคํา หมู>ท่ี 14 ขออนุญาตให2นายจินดา สัตนาโค รอง

นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง ส>วนโครงการสร2างความเข2มแข็งให2กับครอบครัว ให2นายบัญญัติ ป9นอินทร� 
รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 

นายจินดา สัตนาโค การแก2ไขป9ญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค บ2านปุยคํา หมู>ท่ี 14 การดูแลในเบ้ืองต2นได2
บรรทุกน้ําไปแจกจ>ายให2กับผู2ประสบภัย ส>วนวิธีการแก2ไขป9ญหาได2รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให2ไปสํารวจแหล>งต2นน้ําต>างๆ ไม>ว>า จะเปIนของหมู>บ2านปุยคําส>วนล>าง ท่ีเปIนชน
เผ>าบีซู หรือคันนาอันหรือกะเหรี่ยง  ในส>วนของบีซู ได2ข้ึนไปสํารวจแนวภูเขา แนวน้ําซ่ึงเปIนแหล>ง
น้ําประปาภูเขาท่ีจะสามารถดําเนินการจัดทําได2  ได2ข้ึนไปสํารวจพร2อมกับนางศรีมอย ชะเอมทอง 
รองปลัดเทศบาล และผู2ช>วยเจ2าหน2าท่ีท2องถ่ินอําเภออีกท>านหนึ่ง  จํานวน 1 ครั้ง ไปดูปริมาณน้ํา
แล2วในช>วงเดือน กุมภาพันธ� มีนาคม เมษายน ปริมาณน้ํามีไม>เพียงพอท่ีจะนํางบประมาณไปลงทุน
ได2 หากผ>านฤดูในช>วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน น้ําภูเขาสามารถท่ี
จะหล>อเลี้ยงท้ังชนเผ>าบีซู ลีซอ หรือมูเซอได2 แต>ในเม่ือการสํารวจท้ัง 3-4 ครั้ง ดูแล2วน้ําต2นทุนท่ีจะ
นํามาใช2ในช>วงฤดูแล2งท่ีเทศบาลฯได2จัดส>งน้ําบรรเทาความเดือดร2อนมีไม>เพียงพอท่ีจะนํา
งบประมาณลงไปทํา  จึงเปIนท่ีมาของการนําเสนอเพ่ือรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ได2



 

 

  

พิจารณาให2ความเห็นชอบเก่ียวกับการเจาะบาดาลซ่ึงก็ยังไม>ครบกระบวนการในการแก2ไขป9ญหา
ครบท้ังหมด เนื่องจากว>าขณะนี้มีงบประมาณเพียงแค>ไปเจาะน้ําบาดาล หรือหาน้ําต2นทุนท่ีจะ
นํามาใช2ทําน้ําบาดาลบริการให2กับประชาชนหมู>ท่ี 14   ส>วนของชนเผ>ามูเซอ หากว>าในเบ้ืองต2น
สามารถดูแลแก2ป9ญหาให2กับส>วนใหญ>ได2 ณ ตรงนี้อยู>ในระหว>างขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการ
ขุดเจาะบาดาลแล2วงบประมาณท่ีจะต>อเนื่องคือส>วนของการทําระบบประปาซ่ึงจะต2องใช2
งบประมาณเปIนจํานวนมาก ส>วนของมูเซอคิดว>าหากเราแก2ไขป9ญหาข2างล>างท่ีเปIนส>วนใหญ>ได2แล2ว 
ในการบรรเทาความเดือดร2อนก็คงจะหาวิธีในอนาคตต>อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายบัญญัติ ป9นอินทร� ชี้แจง 
นายบัญญัติ ป9นอินทร� -ตําบลสุขภาวะ เราต้ังเปQาหมายไว2ว>าเปQาหมายของ สสส.ท่ีกําหนดให2ตําบลป:าอ2อดอนชัย 

กําหนดให2มีนโยบาย 7+1 ท่ีได2เรียนรู2ศึกษากันมาเกือบ 2 ปH เรากําลังขับเคลื่อนไม>ว>าจะเปIน
นโยบายด2านการบริหารแบบมีส>วนร>วม การจัดสวัสดิการสังคมหรือเกษตรกรรมยั่งยืนจนถึง
สิ่งแวดล2อม ความรู2- สภาเด็กและเยาวชน การดูแลสุขภาพผู2สูงอายุ ภัยพิบัติ หรือการพัฒนา
สุขภาพทางด2านชุมชน ประเด็นท่ี สท.สมพินธุ� กิติยศ สอบถามว>าทําไมเราจัดโครงการครอบครัว
ผู2ด2อยโอกาสแต>ไม>มีผู2เข2าร>วมโครงการ ข2อนี้เปIนป9ญหาท่ีกําลังติดตามอยู> เหตุผลทําไมผู2ด2อยโอกาส
จึงไม>ให2ความร>วมมือเท>าท่ีควร เกณฑ�กันมาโดยผู2ใหญ>บ2าน เปIนป9ญหาท่ีเราจะต2องพัฒนาในเรื่อง
ของตําบลสุขภาวะ ป9ญหาครอบครัว เริ่มจากเศรษฐกิจ ป9ญหาพัฒนาการศึกษา ความเปIนอยู> 
ประชาชนมัวแต>ยุ>งอยู>กับการทํามาหากิน จึงให2ความสนใจในเรื่องของโครงการนี้น2อยไป  แต>คิดว>า
ตําบลสุขภาวะคงจะขับเคลื่อนอย>างน2อยก็จะปลูกจิตสํานึกเหมือนกับท่ีทําโครงการขยะ ถึงแม2
เปQาหมายท่ีตั้งไว2จะสูงแต>อย>างน2อยเราก็คิดว>าความตระหนักต2องใช2เวลา นําเรียนว>าเฉพาะพวกเรา
ฝ:ายเดียว จะเปIนเทศบาลหรือผู2นําท2องถ่ินในเขตอําเภอเมืองเชียงรายก็ต2องใช2เวลา จะนําคําแนะนํา
จาก สท.สมพินธุ� กิติยศ นําไปพัฒนาอีกส>วนหนึ่ง 

 -ประเด็นท่ี 2 ทําไมต2องต้ังงบประมาณโครงการส>งเสริมการท>องเท่ียวไว2ตั้ง 50,000 บาท เหตุผล
สืบเนื่องจากตําบลสุขภาวะ เรื่องของการส>งเสริมการท>องเท่ียวโดยหลักจริงๆ แล2ว เรากําลังจะ
พัฒนาไปสู>ตําบลแห>งการท>องเท่ียว เพ่ือปHท่ีผ>านมาได2ทําทะเบียนโฮมสเตย�ไว2ส>วนหนึ่ง ผลออกมาว>า
เม่ือไม>ก่ีวันมานี้ ได2มีช>างชุมชน ประมาณ 40 คน มาขอพัก จึงอยากพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง 
นอกจากโฮมสเตย�แล2วจะพัฒนาแหล>งการเรียนรู2และแหล>งการท>องเท่ียว เพราะขณะนี้มีวัดร>องขุ>น
เปIนตัวนําแหล>งท>องเท่ียวท่ีจะจัดทํากําลังทําความเข2าใจกับเยาวชนว>าจะช>วยกันในเรื่องของการปHน
หน2าผาแถวบ2านปุยคํา อีกจุดหนึ่งคือแคมปVไฟของชนเผ>า จะมีในฤดูหนาว หรือว>าจะเปIนป:าชุมชน
ของ หมู>ท่ี 2 และหมูท่ี 16 เปIนการท>องเท่ียวป:าเชิงนิเวศน�เปIนอีกจุดหนึ่งท่ีน>าสนใจ เงินจํานวน 
50,000 บาท คงไม>มากไม>น2อยเกินไปสําหรับการเริ่มต2น 

ประธานสภาฯ ขอบคุณนายบัญญัติ ป9นอินทร� /ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา รองประธานสภาฯ 
นายจํารัส ทองคํา เก่ียวเนื่องกับเทศบัญญัติงบประมาณแต>ไม>โดยตรง รองนายกฯ ได2ตอบป9ญหาเก่ียวกับโครงการ

ต>างๆ ท่ีท>านรับผิดชอบ อยากสอบถามว>า 2-3 ปH ได2ยินคําว>าตําบลสุขภาวะ ประเด็นว>า ณ วันนี้ 
สุขภาวะ สุขภาพของตําบลสุขภาวะของประชาชนดีข้ีนอย>างไร น>าจะปรับเปลี่ยนไปดําเนินการ



 

 

  

โครงการอ่ืนท่ีจะพอเปIนประโยชน�กับประชาชน อยากสอบถามว>า ตําบลสุขภาวะมีความคืบหน2าไป
ถึงไหนอย>างไร ตัวชี้วัดอะไรต>างๆมีไหม จาก 2-3 ปH ท่ีผ>านมาดีข้ึนมากน2อยเพียงไหน อย>างไร 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายบัญญัติ ป9นอินทร� ชี้แจง 
นายบัญญัติ ป9นอินทร� ขณะนี้อยู>ในระยะข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ ได2เริ่มตําบลสุขภาวะเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 มีอยู> 7 

ประเด็น การขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จะขับเคลื่อนไปหลายๆด2าน ไม>ว>าจะเปIนสุขภาวะ อาชีพ 
การบริหารจัดการแบบมีส>วนร>วม ท้ังหมดมีอยู> 7-8 ประเด็น 

 -ประเด็นท่ี 1 นโยบายด2านของการจัดการบริหารท2องถ่ินแบบมีส>วนร>วม ขณะนี้ได2ดําเนินการแล2ว
คงจะเห็นแล2วว>าแผนหรือเทศบัญญัติ มาจากแผนของหมู>บ2านโดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
หมู>บ2านมาสู>แผน สู>เทศบัญญัติฯ ซ่ึงก>อนๆมาอาจจะไม>ใช2วิธีการนี้ 

 -ประเด็นท่ี 2 เรื่องของสุขภาวะ คือนโยบายสาธารณะ ด2านการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน มีอยู> 
2 กองทุน คือ 1)กองทุน สปสช.ท่ีกําลังขับเคลื่อน  2)กองทุนสวัสดิการชุมชน อยู>ในระหว>างการ
ขับเคลื่อน 

 -นโยบายด2านสาธารณะเกษตรกรรมยั่งยืน  จะเน2นในเรื่องเกษตรอินทรีย� ต้ังแต>การผลิต การ
จําหน>าย และการตลาด คิดว>าต2องใช2เวลาอีกสักพัก 

 -นโยบายเก่ียวกับการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ปHนี้เปIนปHแรกไปพัฒนาป:าไม2และ
ชุมชน 

 -สภาเด็กและเยาวชน เริ่มดําเนินการมาต้ังแต>ปHท่ีผ>านมา 
 -การดูแลสุขภาพชุมชน ได2เข2าผ>านการอบรมไม>ว>าการดูแลผู2สูงอายุตลอดจนพยายามจัดต้ังโฮงเฮียน

สร2างสุขคนเฒ>า ให2ครบทุกพ้ืนท่ีภายในสิ้นเดือนนี้น>าจะครบ ดูแล อผส., จะเห็นได2ว>าได2นําเอา
หน>วยราชการหลายๆแห>ง  สถานศึกษาไม>ว>าจะเปIนมหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม> 
มาดูแลคนพิการ จะเห็นว>าหลากหลายไม>ว>าจะเปIนภัยพิบัติในเรื่องของแผ>นดินไหว จัดสรร
งบประมาณดูแลผู2ประสบภัยแผ>นดินไหวโดยไม>ใช2เงินงบประมาณจากส>วนกลาง ไม>ว>าจะเปIนด2าน
สุขภาพจะเห็นว>าพยายามอยู>และขณะนี้ดําเนินการจัดทําข2อมูลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีให2
ครบทุกกลุ>ม หลังจากนั้นจะเข2าสู>กระบวนการงานวิจัยชุมชน วิจัยหมู>บ2าน มอบหมายให2นางศรีมอย 
ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล ดําเนินการอยู> 2 ประเด็น ขออนุญาตให2นางศรีมอย ชะเอมทอง 
เพ่ิมเติมรายละเอียดต>อไป 

นางศรีมอย ชะเอมทอง การดําเนินงานตําบลสุขภาวะ เริ่มต้ังแต>ปH พ.ศ.2556 ในเบ้ืองต2นการท่ีเปIนลูกข>ายเทศบาลตําบล
บ2านตXอม หากว>าแม>ข>ายมีกิจกรรมอะไร ไม>ว>าจะเปIนส>วนกลาง ส>วนภูมิภาค เทศบาลตําบลบ2านตXอม 
ก็จะเชิญเข2าร>วมการนําเสนอตําบลสุขภาวะท่ีเปIนส>วนภูมิภาคและระดับส>วนกลางนอกจากนั้นแล2ว
จะมีกิจกรรมท่ีนํามาทําในพ้ืนท่ีตําบลป:าอ2อดอนชัย เพ่ือท่ีจะเข2าสู>ตําบลสุขภาวะจริงๆ เบ้ืองต2น
ขณะนี้ดําเนินการสํารวจข2อมูลของทุกครัวเรือนในตําบลป:าอ2อดอนชัย เรียกว>าสํารวจข2อมูล 7 ด2าน  
ความก2าวหน2า อยู>ในช>วงจัดเก็บข2อมูลทุกหมู>บ2านแล2ว แต>ยังมีบางหมู>บ2านท่ีข2อมูลยังไม>สมบูรณ� มี
การนําข2อมูลมาบันทึกแล2วประมวลผล เปIนข2อมูลท่ีสะท2อนป9ญหาของหมู>บ2านครบ 7 ด2าน หมู>บ2าน



 

 

  

สามารถรับทราบป9ญหาของหมู>บ2านตนเอง และสามารถนํามาเปIนข2อมูลในการพัฒนาหมู>บ2านของ
ตนเอง 

 -งานวิจัยชุมชน อยู>ในระหว>างดําเนินการ 
 หลังจากนั้นจะมีงานท่ีต>อยอดไปอีกเรื่อยๆ จนถึงข้ันท่ีตําบลป:าอ2อดอนชัยจะได2เปIนตําบลสุขภาวะ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณนางศรีมอย ชะเอมทอง 
 ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา 
นายจํารัส ทองคํา พอประมาณได2ว>าขณะนี้อยู>ในช>วงเตรียมการ ขอให2เริ่มดําเนินการในเร็ววันเนื่องจากมีประชาชน 

รอดูผลงานอยู>  ในส>วนของโครงการต>างๆ อยากให2มีผู2รับผิดชอบท่ีชัดเจน ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร 
อย>างไร ท่ีไหน เม่ือไหร>กับใคร มีการกําหนดระยะเวลาแล2วเสร็จของงาน 

นายไพฑูรย� สุวรรณทา หมู>ท่ี 14 ถนนชํารุดบริเวณหน2าโรงเรียน และหน2าวัด จะแก2ไขป9ญหาอย>างไรก>อนท่ีองค�การบริหาร
ส>วนจังหวัดเชียงรายจะมาซ>อม เกรงว>าจะเกิดอันตรายกับผู2สัญจร 

นายกเทศมนตรีฯ เสนอว>าพิจารณาระเบียบวาระท่ี 3 ให2จบก>อน ให2ไปอยู>ในวาระอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  สอบถามในท่ีประชุมว>ามีท>านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก 
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ -สอบถามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ� ผ>านไปยังนายจินดา สัตนาโค ว>าท่ีผ>านมา

มีโครงการว>าจะจัดทําบอร�ดประชาสัมพันธ� และซุ2มต>างๆ ยังไม>เห็นดําเนินการแล2วพ>วงมากับการ
ท>องเท่ียวของนายบัญญัติ ป9นอินทร� เก่ียวกับการประชาสัมพันธ� จากกิจกรรมท่ีผ>านมางานประกวด
แข>งขันโฟล�คซอง ก็ขาดการประชาสัมพันธ� 
-ถนนสายหน2าเทศบาลฯ ขอให2ชี้แจงว>าได2ดําเนินการไปถึงไหนแล2ว ซ่ึงเวลาได2ล>วงเลยมาหลายเดือน
แล2วต้ังแต>เดือนเมษายน มาจนถึงป9จจุบัน 

ประธานสภาฯ แจ2งให2 สท.ทรงวุฒิ แก2วสิทธิ ว>าในประเด็นนี้ขออยู>ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรีฯ กรณีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ� ได2มอบหมายให2นายจินดา สัตนาโค รับผิดชอบ 

จึงขออนุญาตให2นายจินดา สัตนาโค เปIนผู2ชี้แจง 
นายจินดา สัตนาโค โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ� ได2ดําเนินการมาโดยตลอด เรียนให2ทราบดังนี้ 

1) ดําเนินการปรับปรุงห2องสารสนเทศ 
2) ปQายหน2าเทศบาลฯ มอบผู2อํานวยการกองช>าง ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณดําเนินการ 
3) ส>วนอ่ืนๆ มอบหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล เปIนผู2ชี้แจง 

หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ� นายจินดา สัตนาโค ได2ประสานงานและ 
ได2ดําเนินการมาโดยตลอดต้ังแต>ท่ีได2อนุมัติงบประมาณ ล>าสดุได2ดําเนินการจัดทําบอร�ดประชาสัมพันธ� 
ติดอยู>บริเวณห2องสารสนเทศ เปIนการรายงานข2อมูลประชากรตําบลป:าอ2อดอนชัย ผู2มีสิทธิเลือกต้ัง 
จํานวนการให2ความช>วยเหลือด2านสวัสดิการสังคม   ส>วนโครงการอ่ืนได2ชะลอไปก>อนเนื่องจาก
งบประมาณมีจํากัด 

นายจํารัส ทองคํา งานประชาสัมพันธ� เทศบาลฯ มีเจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ�น>าจะให2เจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ�ได2 
ทํางานอย>างเต็มท่ี  เม่ือก>อนในการมาติดต>อราชการจะมีเจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ�คอยแนะนํา    
แต>เด๋ียวนี้ไม>มีแล2ว เจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ�ยังทํางานประชาสัมพันธ�อยู>หรือไม>อย>างไร ในการ



 

 

  

ประชาสัมพันธ�ต>างๆ ต2องให2เจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ�ดูแลตามช>องทางต>างๆ ท่ีจะประกาศให2
ประชาชนทราบ แต>นี่เงียบหายไปทําให2ประชาชนเข2าใจเทศบาลฯน2อยลง  ถ2าจะรื้อฟZ[นข้ึนมาไม>ใช>
เรื่องเสียหายหรือยุ>งยากอะไรมากมาย เปIนการใช2คนไม>ถูกกับงาน  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ สําหรับเจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ� ป9จจุบันยังมีอยู> ซ่ึงโดยปกติการทํางานในส>วนของสํานักปลัดมีงาน

เยอะ จึงดึงเจ2าหน2าท่ีประชาสัมพันธ�ไปช>วยงานหากจะให2ไปนั่งประชาสัมพันธ�ตลอดเวลาคงเปIนไป
ไม>ได2 ต2องให2ไปช>วยงานอย>างอ่ืนบ2าง โดยเฉพาะโยงไปถึงตําบลสุขภาวะท่ีเราต2องทําในเรื่องการ
วิจัยชุมชนต2องอาศัยเจ2าหน2าท่ีทุกท>านไปลงหมู>บ2าน ตรงนี้อาจอ>อนลงไปบ2างแต>ก็ได2เน2นย้ําให2
เจ2าหน2าท่ีทุกคนว>าถ2าหากมีประชาชนมาติดต>อหากเจอพนักงานคนไหนแล2วให2พนักงานคนนั้น
แนะนําอํานวยความสะดวกให2กับประชาชนผู2มาติดต>อราชการ  ในส>วนของการประชาสัมพันธ�
หน>วยงาน พยายามท่ีจะอาศัยช>องทางต>างๆ ท่ีจะประชาสัมพันธ� บางจุดก็มีข2อบกพร>องบ2าง 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาฯ ว>ามีท>านใดจะอภิปรายเก่ียวกับร>างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ>าย
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการสภาฯ วัสดุงานบ2านงานครัว งบประมาณต้ังไว2 70,000 บาท ลดจํานวนลงได2หรือเปล>าแล2วไปเพ่ิมโครงการ
ส>งเสริมการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู2พิการและพัฒนาอาชีพของผู2พิการ  งบประมาณต้ัง
ไว2 20,000 บาท ซ่ึงน2อยเกินไป  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญหัวหน2าสํานักปลัดเทศบาลชี้แจง 
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล ในส>วนของวัสดุงานบ2านงานครัว ส>วนใหญ>จะจัดซ้ือจําพวกน้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล2างห2องน้ํา ไม2กวาด 

ซ่ึงวัสดุสํานักงานได2ต้ังงบประมาณไว2ท่ีสํานักปลัดหน>วยเดียว แต>ดูแลท้ังสํานักงาน การปรับลด
อย>างไรแล2วแต>ความเหมาะสมแต>จะแจ2งให2ทราบว>าการจัดซ้ือในแต>ละครั้งใช2เงินครั้งละไม>น2อย
เหมือนกัน ส>วนท่ีนอนหมอนมุ2งคงใช2อย>างเต็มท่ีในปHหนึ่งบางครั้งก็ชํารุด เพราะว>าเปIนของส>วนรวม
และของใช2บางอย>างก็ต2องเปIนเฉพาะบุคคลจะใช2ร>วมกันไม>ได2 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถามอีก 
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว ค>าช>วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู2ด2อยโอกาส เพ่ือเปIนค>าช>วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษา

และผู2ด2อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 
2550 โดยหลักการการดําเนินการต2องทําอย>างไรในการช>วยเหลือบุคคลเหล>านี้ เชื่อว>าสมาชิกสภา
ทุกท>านอยากมีส>วนร>วม และอยากเป\ดโอกาสท่ีจะช>วยเหลือบุคคลเหล>านี้ ในปHท่ีผ>านมาคณะ
ผู2บริหารดําเนินการอย>างไร  

ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง 
ปลัดเทศบาล ในส>วนของการให2ความช>วยเหลือผู2ด2อยโอกาส ได2มีหนังสือสั่งการ เม่ือ พ.ศ.2550  ด>านแรกการจะ

ช>วยเหลืออะไรก็แล2วแต>ภายในพ้ืนท่ีต2องใช2เงินงบประมาณของท2องถ่ินไปช>วย ต2องต้ังคณะกรรมการ
ช>วยเหลือประชาชนตามหนังสือของกรมการปกครอง ปH พ.ศ.2543   ในส>วนของค>าช>วยเหลือเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และผู2ด2อยโอกาส เปIนการให2ทุนว>าจะให2ก่ีบาท ถ2าเปIนทุนการศึกษาไปดูระเบียบ
กระทรวงศึกษาว>าให2ทุนระดับปริญญาตรี มัธยม ประถมศึกษาว>าเท>าไหร>  



 

 

  

ประธานสภาฯ ขอบคุณปลัดเทศบาล ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ โครงการส>งเสริมการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู2พิการและพัฒนาอาชีพของผู2พิการ 

งบประมาณต้ังไว2 20,000 บาท ซ่ึงน2อยมากซ่ึงไม>ทราบว>าจะไปทําอะไรได2มาก ไม>ทราบว>าเปIน
รูปแบบแนวทางอย>างไร เปรียบเทียบเราต2องให2ความสําคัญว>าการท่ีเราจะทําอาคารใหญ>โตต้ัง
งบประมาณไว2 ค>าก>อสร2างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู2สูงอายุ 100,000 บาท 
น>าจะแบ>งเบาจากส>วนอ่ืนมาเพ่ิมให2อีก 

นายบัญญัติ ป9นอินทร� สําหรับปHก>อนๆ เทศบาลฯไม>เคยต้ังงบประมาณสําหรับตัวนี้ไว2เลย โดยพ้ืนฐานข2อมูลเดิม ปH พ.ศ.
2557 มีผู2พิการอยู>ประมาณ 150 คน ผู2พิการท่ีต2องการความช>วยเหลือประมาณ 50 คน โดย
ประเมินจากคุณภาพชีวิตและความพิการของแต>ละคน จริงๆ แล2วสัดส>วนท่ีจะมาช>วยประมาณ  
25-30 คน จะมีโครงการท่ีจะเอ้ืออํานวยต>อผู2พิการบางส>วนอยู> 2-3 โครงการ คือส>วนท่ี 1 จะมี
ศูนย�พัฒนาอาชีพของผู2สูงอายุจะพ>วงผู2พิการเข2าไปด2วย อย>างโครงการโฮงเฮียนสร2างสุขคนเฒ>าจะมี
ผู2พิการเข2าร>วมด2วยบางส>วน เพราะฉะนั้นในการต้ังไว2 20,000 บาท คงจะเปIนการพัฒนาบางส>วน
เฉพาะผู2พิการ คาดว>าจํานวนงบประมาณท่ีตั้งไว2 20,000 บาท อาจจะใช2ไม>หมด เพราะว>าจะเปIน
พ้ืนฐานเบ้ืองต2นในการดูแลเพ่ือจะดูคุณภาพชีวิต ดูทิศทางว>าจะเปIนไปในทิศทางไหน  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงค>าก>อสร2างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู2สูงอายุด2วย 
นายกเทศมนตรีฯ สืบเนื่องมาจากป9จจุบันส>วนราชการหรือกระทรวง ทบวง กรม หน>วยราชการต>างๆ ก็ต2องหันมาเอา

ใจใส>ดูแลผู2พิการ ตรงนี้เปIนแนวทางหนึ่งท่ีจะต2องตอบสนองความต2องการของประชาชน ในการมา
ใช2บริการ ในส>วนของการก>อสร2าง กองช>างได2คํานวณออกมาแล2วใช2งบประมาณ 100,000 บาท จะ
ต้ังน2อยกว>านี้ก็สร2างไม>ได2หรือจะต้ังมากกว>านี้ก็เกินไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะอภิปราย 
นายสมพบ มณีคํา สอบถามเก่ียวกับกองการศึกษา เรื่องเงินอุดหนุนโรงเรียน อยากทราบว>าโรงเรียนแต>ละโรงมีการ

พูดคุยหรือตกลงในการส>งโครงการกันอย>างไรเพราะแต>ละโรงเงินอุดหนุนไม>เท>ากัน แล2วในส>วนของ
ตัวโครงการเอง เช>น โครงการของโรงเรียนบ2านห2วยทรายอยากทราบว>ามีการพิจารณาโครงการกัน
อย>างไร โครงการว>ายน้ําช>วยรักษ�ชีวิต จะสอดคล2องกับพ้ืนท่ีหรือไม>ถ2ามีสระว>ายน้ําในพ้ืนท่ีก็ถือว>าดี 
แต>หากไม>มี ก็ต2องมีการขนส>งเด็กอีก ความปลอดภัยสําหรับเด็ก 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู2บริหารชี้แจง 
ปลัดเทศบาล การให2เงินอุดหนุนโรงเรียน นายกเทศมนตรีฯ ได2เชิญผู2อํานวยการโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีมาประชุม

หารือกันในท่ีประชุมได2ตกลงกันว>างบประมาณของเทศบาลน>าจะมีเท>าเดิมค>าใช2จ>ายท้ังหลายของ
โรงเรียนก็น>าจะคิดค>าเหมือนกับปHงบประมาณท่ีผ>านมา  แต>ว>ามีโรงเรียนบางโรงท่ีไม>ประสงค�ขอรับ
เงินอุดหนุน เช>น โรงเรียนบ2านปุยคํา กับอีกหนึ่งโรง มีความประสงค�อยากให2เทศบาลฯ จัดซ้ือของ
เล>นไปไว2ท่ีโรงเรียน เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด หากมีเงินงบประมาณการรายรับเพ่ิมข้ึนมากกว>า 
43,500,000 บาท ก็จะนําป9ญหาตรงนี้ของโรงเรียนมาทําเปIนเทศบัญญัติเพ่ิมเติม  

 



 

 

  

ประธานสภาฯ ขอบคุณปลัดเทศบาล ตามท่ี สท.สมพบ มณีคํา สอบถามโครงการว>ายน้ําช>วยรักษ�ชีวิต ขอเชิญนาย
จินดา สัตนาโค ชี้แจง 

นายจินดา สัตนาโค ทางโรงเรียนมองเห็นแล2วว>าในส>วนของข>าวสารต>างๆ ท่ีได2รับ ซ่ึงเด็กๆ ไม>ควรเสียชีวิตด2วยเรื่องของน้ํา 
เนื่องจากไม>เคยเรียนรู2เก่ียวกับการว>ายน้ํา หรือเรียนรู2กับน้ํามาก>อน เพราะฉะนั้นท่ีโรงเรียนห2วยทราย
ทําโครงการนี้มาเปIนเรื่องท่ีดีมาก ส>วนตัวงบประมาณจัดหาสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัย  
มีครูฝ]กสอนท่ีมีความชํานาญ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค  
 ขอเชิญนายบัญญัติ ป9นอินทร� 
นายบัญญัติ ป9นอินทร� ขอตอบคําถามของ สท.สมพบ มณีคํา เก่ียวกับโครงการว>ายน้ําช>วยรักษ�ชีวิต จํานวน 20,000 บาท 

ของโรงเรียนบ2านห2วยทราย ทางโรงเรียนชี้แจงมาว>ามีโรงเรียน 2 โรงท่ีใช2โครงการนี้ ว>ายน้ํา มีวิธีการ
คือพาเด็กไปว>ายน้ําท่ีสระน้ําในตัวเมือง เหตุผลการท่ีให2เด็กช>วยเหลือตัวเองได2 กรณีท่ีตกน้ํา เล>นน้ํา 
หรือจมน้ํา และเก่ียวโยงท่ีเทศบาลว>าน>าจะมีสระว>ายน้ําประจําตําบล นอกเหนือจากในระบบแล2ว
ควรจะใช2กับนักเรียนนอกระบบด2วย นายกเทศมนตรีฯก็รับหลักการไว2 แต>ว>าค>าใช2จ>ายสูงถ2าเปIนไป
ได2สนามกีฬาอาจจะจัดทําเปIนสระว>ายน้ําตําบล คิดว>าจะเปIนนโยบายในคราวต>อไปว>า
นอกเหนือจากการพัฒนาเด็กในระบบแล2ว ยังมีเด็กท่ีเรียนตามในเมือง ต>างอําเภอ หรือต>างจังหวัด
ท่ีไม>มีโอกาสได2ใช2บริการด2านการว>ายน้ํา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา 
นายจํารัส ทองคํา มีประเด็นคําถามเก่ียวกับการปลูกดอกถนนเส2นทางผ>านตําบล ดูจากร>างเทศบัญญัติฯ ในส>วนของ

งานเกษตร ไม>มีโครงการเก่ียวกับการปลูกดอกไม2 ยังมีโครงการอยู>หรือไม>อย>างไร ถ2ามีอยากให2
เตรียมการแต>เนิ่นๆ เพราะว>าช>วงปHท่ีผ>านมากว>าต2นดาวกระจายจะออกดอกก็ได2ล>วงเลยบรรยากาศ
ของการท>องเท่ียวช>วงฤดูหนาว และอยากให2ปรับปรุงภูมิทัศน�ในส>วนอ่ืนๆ ด2วย มีการทาสีปQาย
ต>างๆ ประชาสัมพันธ�ให2ดูดีกว>าปHท่ีผ>านมา 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ โครงการถนนสายดอกไม2 ยังคงมีอยู> ซ่ึงในปHท่ีผ>านมาเปIนเรื่องของการลองผิดลองถูก ในปHนี้ได2

เตรียมการมาต้ังแต>การเก็บเมล็ดพันธุ� ซ่ึงได2ทดสอบแล2วมีคุณภาพ จึงไม>ได2ตั้งงบประมาณไว2ในส>วน
นี้ ในการปลูกดอกจะให2พนักงานเทศบาลฯดําเนินการ แต>การดูแลรักษาอาจให2ชุมชนช>วยดูแลบ2าง 

ประธานสภาฯ ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ  
มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย เก่ียวกับร>างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558 อีกหรือไม>  หากไม>มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�
ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  มีผู2เข2าร>วมประชุม จํานวน 11 ท>าน  
ประธานสภาฯ  ขอมติเห็นชอบการพิจารณาร>างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 

2558 จํานวน 43,500,000 บาท (สี่สิบสามล2านห2าแสนบาทถ2วน) 
 



 

 

  

เลขานุการสภาฯ  มติท่ีประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง 
      -ไม>เห็นชอบ – 
      -งดออกเสียง 1 เสียง  ประธานสภาฯ 
 
    3.2 พิจารณาแต3งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนระหว3าง 3-7 คน 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ว>าจะแต>งต้ังก่ีคน 
นายสมพบ มณีคํา เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเสนอเปIนอย>างอ่ืน หากไม>มี จะขอให2สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ จํานวน 

3 ท>าน และมีผู2รับรอง 2 คน  
นายยุทธพงศ� ไวยะกา เสนอ นายสมพบ  มณีคํา 
 ผู2รับรอง 1. นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว 
   2. นายจํารัส ทองคํา 
นายไพฑูรย� สุวรรณทา เสนอ นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว 
 ผู2รับรอง  1. นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ 
     2.นายพรศักด์ิ ไชยชมภู 
นายสมพบ มณีคํา เสนอ นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ 
  ผู2รับรอง 1.นายสมาน พรมวิภา 
   2.นายพรศักด์ิ ไชยชมภู 
ประธานสภาฯ ขอมติเห็นชอบ แต>งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ท>าน  ได2แก>  

1) นายสมพบ มณีคํา 
 2) นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว   

3) นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ 
    

 3.3 พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ท่ีมิได�เปCนคณะกรรมการ
แปรญัตติต3อคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ วันไหน 
นายจํารัส ทองคํา  เสนอวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเสนอเปIนอย>างอ่ืน หากไม>มี   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  นับองค�ประชุมแล2วมีจํานวน 11 ท>าน  
ประธานสภาฯ  ขอมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ท่ีมิได2เปIนคณะกรรมการแปร 

ญัตติต>อคณะกรรมการแปรญัตติ วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น. 
 
 
 



 

 

  

3.4 พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติเสนอวันกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพบ มณีคํา เสนอวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. เปIนต2นไป 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติท>านใด เสนอเปIนวันอ่ืนอีกหรือไม> หากไม>มีจะขอมติในท่ีประชุม 
เลขานุการสภาฯ  มีผู2เข2าร>วมประชุม จํานวน 11 ท>าน  
   มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ  10 เสียง 
     -ไม>เห็นชอบ - 
     -งดออกเสียง 1 เสียง 
 

3.5 พิจารณาสมาชิกสภาเข�าร3วมเปCนคณะกรรมการทํางานโครงการศนูย9พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส3งเสริมอาชีพของผู�สูงอายุในตําบลป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ สืบเนื่องมาจากเม่ือวาน (5 สิงหาคม 2557) ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตและส>งเสริมอาชีพผู2สูงอายุ

ตําบลป:าอ2อดอนชัยพร2อมกับชมรมผู2สูงอายุในตําบลป:าอ2อดอนชัย ได2ประชุมหารือในการจัด
กิจกรรม เนื่องจากชมรมผู2สูงอายุฯ ได2ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย ในส>วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส>งเสริมอาชีพ
ผู2สูงอายุ  สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ได2อุดหนุนการก>อสร2างอาคารผู2สูงอายุ จํานวน 590,075 บาท  
กิจกรรมต>างๆ จํานวน 224,440 บาท การดําเนินการก>อสร2างอาคาร รอหนังสือยืนยันจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ส>วนการจัดกิจกรรมต>างๆ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ได2โอนเงินงบประมาณ
ให2กับชมรมผู2สูงอายุเรียบร2อยแล2ว  ท่ีประชุม ได2ข2อสรุป มี 4 กิจกรรม คือ 
1)กิจกรรมอบรมให2ความรู2ด2านดูแลสุขภาพผู2สูงอายุ จํานวน 3 รุ>นๆละ 1 วัน ดังนี้ 
 -รุ>นท่ี 1 วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 1-7 
 -รุ>นท่ี 2 วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 8-14 
 -รุ>นท่ี 3 วันท่ี 21 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 15-21 
2)กิจกรรมฝ]กอาชีพหัตถกรรมจักรสานพ้ืนบ2าน จํานวน 3 รุ>นๆละ 1 วัน ดังนี้ 
 รุ>นท่ี 1 วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 1-7 
 -รุ>นท่ี 2 วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 8-14 
 -รุ>นท่ี 3 วันท่ี 29 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 15-21 
3)กิจกรรมถ>ายทอดภูมิป9ญญาท2องถ่ินในการทําบายศรี จํานวน 2 วัน  ได2แก>  
วันท่ี 11-12 กันยายน 2557 
4)กิจกรรมนันทนาการกีฬาพ้ืนบ2านของผู2สูงอายุ 
-ในส>วนคณะทํางานของพนักงานเทศบาลฯ ได2จัดไว2ดังนี้ 
 สํานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 1-2 
 กองคลัง รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 3 



 

 

  

 กองการศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมท่ี 4 
-ในท่ีประชุม ต2องการให2สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข2าร>วมเปIนคณะทํางานด2วย ดังนั้นจึงขออนุญาต
ประธานสภาเทศบาลฯ ช>วยพิจารณาสมาชิกสภาเทศบาลฯท่ีจะเข2าร>วมเปIนคณะทํางานใน 4 
กิจกรรมนี้ด2วย 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ ได2เสนอรายละเอียดไปนั้น สมาชิกสภาฯ ท>านใดมีความเห็นพ2องหรือไม>
เข2าใจในกิจกรรมต>างๆ ก>อนท่ีจะเข2าร>วมเปIนคณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นควรจะแบ>ง
สมาชิกสภาเทศบาล รับผิดชอบแต>ละกิจกรรมอย>างไร 

นายยุทธพงศ� ไวยะกา เสนอให2สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกคนร>วมเปIนคณะกรรมการท้ัง 4 กิจกรรม 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท>านใดมีความเห็นเปIนอย>างอ่ืน  หากไม>มีจะขอมติในท่ีประชุมให2สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ทุกคนร>วมเปIนคณะกรรมการท้ัง 4 กิจกรรม 
เลขานุการสภาฯ มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ 10 เสียง 
   -ไม>เห็นชอบ – 
   -งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
นายกเทศมนตรีฯ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท>านท่ีจะช>วยงานในทุกกิจกรรม 
 กองทุนสวัสดิการชุมชน การดําเนินงานยังไม>คืบหน2า ป9จจุบันมีสมาชิก จํานวน 230 กว>าคนจะต2อง

หาสมาชิกเพ่ิมอีก 85 คน  ในท่ีประชุมเม่ือวานได2แจกใบสมัครให2ประธานชมรมผู2สูงอายุแต>ละ
หมู>บ2านไปหมู>บ2านละ 5 คน กําหนดส>ง วันท่ี 20 กันยายน 2557 จึงขอความร>วมมือจากสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ช>วยติดตามหมู>บ2านท่ีรับผิดชอบด2วย ในส>วนของฝ:ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ได2ขอความร>วมมือ นางสมพินธุ� กิติยศ นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว และนางสาวคนึงนิตย� พรมมินทร� 
ช>วยติดตามด2วย  จึงอยากจะขอความร>วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท>านได2ช>วยขับเคลื่อน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลป:าอ2อดอนชัย ซ่ึงเปIนนโยบายสาธารณะ 7+1 ตามท่ีนายบัญญัติ ป9น
อินทร� ได2เรียนไป 

ประธานสภาฯ ขอเพ่ิมเติมให2สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได2ติดตามควบคู>ไปกับประธานผู2สูงอายุแต>ละหมู>บ2าน ในการ
ติดตามหาสมาชิกให2ครบหมู>บ2านละ 5 คน 

นายจํารัส ทองคํา ฝากท>านประธานสภาฯ ผ>านไปยังนายกเทศมนตรี ว>าหากทําไม>ได2อย>างท่ีท>านนายกเทศมนตรีฯ  
ได2ขอไว2 รู2สึกลําบากใจ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
นายกเทศมนตรีฯ -เรื่องท่ี 1 เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยได2รับหนังสือจากผู2ใหญ>บ2านหมู>ท่ี  9  เรื่องการเข2าประกวด

คณะกรรมการหมู>บ2านดีเด>น ระดับเขต ซ่ึงขณะนี้ผู2ใหญ>บ2านหมู>ท่ี 9 ได2รับรางวัลระดับจังหวัด  ในท่ี
ประชุมของคณะผู2ใหญ>บ2าน ซ่ึงในวันท่ี 6 สิงหาคมนี้ หมู>ท่ี 9 บ2านหนองหม2อ จะมีกิจกรรมการทํานาโยน  
ร>วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ� โดยกิจกรรมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปIนแปลงนาสาธิต  ซ่ึงเปIน



 

 

  

กิจกรรมท่ีใช2ในการเข2าร>วมประกวดระดับเขต  จึงขอเชิญคณะผู2บริหาร หัวหน2าส>วนราชการและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท>านเข2าร>วมกิจกรรมในครั้งนี้ด2วย 

 -เรื่องท่ี 2 การประเมินศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลป:าอ2อดอนชัย โดยสํานักงานมาตรฐานการศึกษา  
จะเข2าประเมินในวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล    
ทุกท>านได2เข2าร>วมรับฟ9งการประเมินของสํานักงานมาตรฐานการศึกษาตามวันเวลาดังกล>าวด2วย 

  -เรื่องท่ี 3 โครงการธรรมะสัญจรเพ่ือความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท� หมู>บ2านรักษาศีล 5 ซ่ึงจัด
ข้ึนโดยคณะสงฆ�จังหวัดเชียงราย เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยจึงได2นิมนต�เจ2าอาวาสร>วมประชุม
ประชาคม เพ่ือปรึกษาหารือร>วมกับผู2ใหญ>บ2านแต>ละหมู>บ2าน จึงขอมอบหมายให2เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
จัดเตรียมในเรื่องของรถรับส>ง  เจ2าอาวาสในแต>ละเขตด2วย 

 -ตอบคําถามเก่ียวกับถนนสายบ2านปุยคํา ซ่ึงทางผู2อํานวยการกองช>างและปลัด ได2แจ2งไปบางส>วน
แล2ว  ซ่ึงถนนเส2นนี้อยู>ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส>วนจังหวัดเชียงราย แต>เทศบาลฯ   
ก็ช>วยซ>อมแซมให2ใช2การได2ชั่วคราว เนื่องจากช>วงนี้เปIนช>วงฤดูฝนถนนชํารุดได2ง>าย ส>วนถนนหน2า-
เทศบาลฯ  ได2รับแจ2งจากบริษัทรับเหมาก>อสร2างว>ากําลังรอน้ํายาง เพ่ือท่ีจะนํามาสร2างถนน  หาก
ล>าช2าเทศบาลฯจะจัดทําหนังสือสอบถามไปยังบริษัทรับเหมาก>อสร2างอีกครั้ง เพ่ือให2เร>งมาดําเนินการ
สร2างถนนให2เร็วท่ีสุด   

นายบรรจง  สมศรี -ชี้แจงเรื่องโครงการอบรมการนวดแผนโบราณ  เปQาหมายให2มีผู2เข2าร>วมอบรมจํานวน  20  คน  
ระยะเวลา 10 วัน  โดยมอบหมายให2ประธาน อสม. หมู>ท่ี 9 เปIนผู2ดําเนินโครงการฯ ซ่ึงได2รับ
งบประมาณจาก สปสช. จํานวนเงิน 44,900 บาท โดยมีค>าใช2จ>ายในเรื่องของอาหารและค>าวิทยากร
ฝ]กอบรมในแต>ละวนั ซ่ึงโครงการดังกล>าวท่ีจัดทําข้ึนนั้น  ผู2ใหญ>บ2านหมู>ท่ี 9 และคณะกรรมการหมู>บ2าน
หมู>ท่ี 9 ไม>ได2ทราบเรื่องดังกล>าว จึงมีข2อสอบถามและสงสัยว>างบประมาณท่ีใช2ไปมากเกินไปหรือไม> 
และมีเงินคงเหลือจํานวนเท>าใด ซ่ึงผู2ใหญ>บ2านหมู>ท่ี 9 และคณะกรรมการหมู>บ2านต2องการให2ผู2-
ดําเนินโครงการชี้แจงรายละเอียดดังกล>าวด2วย จึงขอปรึกษาหารือในสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย  
เพ่ือช>วยกันหาทางออกให2กับเรื่องนี้ด2วย 

นายไพฑูรย�  สุวรรณทา -ขอบคุณนายกเทศมนตรีและผู2อํานวยการกองช>าง  ท่ีชี้แจงเรื่องการซ>อมแซมถนนหมู>ท่ี  14  บ2าน
ปุยคํา  ซ่ึงขณะนี้กําลังรอวัสดุท่ีจะมาซ>อมแซมถนน  กระผมจะนําเรียนชี้แจงให2ประชาชนหมู>ท่ี  14  
ได2รับทราบต>อไป 

นายจํารัส   ทองคํา -เรื่องท่ี 1  เรื่องศูนย�อปพร.ตําบลป:าอ2อดอนชัย  ซ่ึงได2จัดต้ังศูนย�อยู>ท่ีตู2ยามหนองหม2อ  เนื่องจาก
ป9จจุบันไม>มีผู2ปฏิบัติหน2าท่ีและช>วยเหลือประชาชน  อยากสอบถามผู2เก่ียวข2องว>าเราจะมีวิธีใดบ2าง
ท่ีจะให2มีผู2ปฏิบัติหน2าท่ีอยู>ตลอดเวลา  เพ่ือท่ีจะช>วยเหลือประชาชนในยามท่ีเกิดเหตุร2าย  

  -เรื่องท่ี 2  หมู>บ2านหมู>ท่ี  5,6,7,8,9 และ 19 ขอสนับสนุนค>าแรงจากเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย
ในการก>อสร2างประปาในฌาปนสถานหมู>บ2านหนองแสล�บ   

 -เรื่องท่ี 3 เรื่องการจัดทําโครงการต>างๆ ขอให2เทศบาลฯ แต>งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการใช2
งบประมาณ ให2จัดทําหลักฐานให2ชัดเจน มีการรายงานผล และแจ2งให2กับสมาชิกสภาได2รับทราบ
ด2วย  ว>าโครงการท่ีได2ดําเนินการนั้นได2ดําเนินการถึงไหน อย>างไร มีผลดีผลเสียต>อประชาชน



 

 

  

อย>างไร  หากมีป9ญหาติดขัดหรือมีอุปสรรคในเรื่องใดก็จะได2สามารถช>วยกันหาทางออกและแก2ไข
ในเรื่องดังกล>าวต>อไป   

ประธานสภาฯ -เรื่องศูนย�อปพร.ตําบลป:าอ2อดอนชัย ท่ีนายจํารัส ทองคํา ได2สอบถามมานั้น เนื่องจากป9จจุบันยังไม>
มีนโยบายท่ีจะมอบหมายให2ผู2ใดอยู>ประจําศูนย� อปพร. แต>อนาคตหากมีเจ2าหน2าท่ีประจําจะแจ2งให2
ทราบอีกครั้ง 

นายกเทศมนตรีฯ -เรื่องท่ีจะก>อสร2างประปาในฌาปนสถานหมู>บ2านหนองแสล�บ ขอให2ผู2เก่ียวข2องแจ2งให2กับหมู>บ2าน 
ให2จัดทําหนังสือถึงเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย และชี้แจงด2วยว>าจะให2ทางเทศบาลฯ ช>วยเหลือใน
เรื่องใดบ2าง ทางเทศบาลฯ จะนําไปพิจารณาต>อไป   

นายจินดา  สัตนาโค -รายงานความคืบหน2าของโครงการการฟZ[นฟูภัยพิบัติแผ>นดินไหวพ้ืนท่ีตําบลป:าอ2อดอนชัย ซ่ึงได2รับ
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน อยู>จํานวน 2 รอบ รอบท่ีหนึ่งในวันท่ี 11  กรกฎาคม 
2557  จํานวน 220,000 บาท รอบท่ีสองในวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 จํานวน 130,000 บาท รวม
งบประมาณ 350,000 บาท  ซ่ึงในเขตตําบลป:าอ2อดอนชัยมีบ2านเรือนเสียหายมากท่ีสุดจํานวน  44 
หลัง เสียหายปานกลางจํานวน 162 หลัง อีกส>วนหนึ่งเสียหายเล็กน2อย ขณะนี้บ2านท่ีเสียหายกําลัง
อยู>ในข้ันตอนของการซ>อมแซม  หากดําเนินการเรียบร2อยแล2วจะแจ2งความคืบหน2าให2ท>านทราบอีก
ครั้ง 

เลขานุการสภาฯ -เรียนเชิญทุกท>านเข2าร>วมทําบุญทอดผ2าป:าสามัคคี  ซ่ึงจะมีนายอําเภอเมืองเชียงรายและนายก
องค�การบริหารส>วนจังหวัดเชียงรายมาร>วมงานในครั้งนี้ด2วย  ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2557  เวลา 
15.00 น.  ณ เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย                                                  
-เรื่องการของบประมาณจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� เพ่ือสร2างอาคารให2กับ
ผู2สูงอายุ ดิฉันได2รับแจ2งจากผู2อํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จังหวัดเชียงราย      
ว>าได2อนุมัติงบประมาณให2เทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัยเรียบร2อยแล2ว   

นางสมพินธุ�  กิติยศ -ขอสอบถามผู2เก่ียวข2อง  เรื่องการซ>อมแซมสะพานข2ามไปหมู>บ2านป:าตึงงาม หมู> 18 อยากทราบว>า
ได2ดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแล2ว ซ่ึงขณะนี้ยังไม>ได2รับการซ>อมแซมแต>อย>างใด 

  -แจ2งเรื่องถนนสายบ2านริมลาว - ห2วยทราย ชํารุดเสียหายเปIนอย>างมาก ขอให2ผู2เก่ียวข2องเข2าไป
ตรวจสอบและเร>งดําเนินการซ>อมแซมให2ด2วย เนื่องจากประชาชนท่ีสัญจรผ>านไปมาเดินทางลําบาก
มาก  

นายกเทศมนตรีฯ -เรื่องซ>อมสะพานข2ามไปหมู>ท่ี 18 บ2านป:าตึงงามนั้น ขอให2ผู2อํานวยการกองช>างเปIนผู2ชี้แจง
รายละเอียด 

  -ซ>อมแซมถนนบ2านริมลาว-ห2วยทราย  ขณะนี้ทางเทศบาลฯ ยังไม>มีงบประมาณในการซ>อมแซม 
หากมีงบประมาณจะรีบดําเนินการให2โดยด>วน 

นายสมพล  บ้ังเงิน  -เรื่องท่ีนางสมพินธุ�  กิติยศ  แจ2งเรื่องสะพานข2ามไปหมู>บ2านป:าตึงงาม หมู>ท่ี 18 ซ่ึงอยู>ในความ
รับผิดชอบของชลประทานจังหวัดเชียงราย กองช>างจะดําเนินการติดตามและแจ2งให2ท>านทราบ
ต>อไป 



 

 

  

 -ประชาสัมพันธ�การไฟฟQาภูมิภาคแม>ลาว จะเข2าบริการซ>อมไฟฟQาฟรีให2กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
โดยผู2ประสงค�จะซ>อมเปIนผู2จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ในการซ>อมเอง เริ่มวันนี้ หมู>ท่ี 1,4,5,13,2, 3  วันท่ี  
6 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 18,6,7,8,9,10  วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 11,12,19,21,15,16,17 
และวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 หมู>ท่ี 20,14 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณผู2อํานวยการกองช>าง  
 -มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเพ่ิมเติม หากไม>มีขอป\ดการประชุมสภาฯ และขอขอบคุณผู2ร>วมประชุม

ทุกท>าน 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
                                             คนึงนิตย�  พรมมินทร�    
            (นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�) 
                                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย 
                                                                             ผู2บันทึกประชุม 
 
 

  



 

 

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย  ได2ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปH 2557 เม่ือวัน อังคาร ท่ี 5 สิงหาคม 2557  เรียบร2อยแล2วเห็นว>าครบถ2วน
ถูกต2อง 
 
 
            
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
 
 

   
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
 
 

              
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 
                       ลงนามแล�ว 
 
           
                (นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�)    
                                      ประธานสภาเทศบาล



 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป:าอ2อดอนชัย  ได2ตรวจรายงานการประชุมแล2ว
เห็นว>าครบถ2วนถูกต2อง 
 
 
            
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
 
 

   
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
 
 

              
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 
                       ลงนามแล�ว 
 
           
                    (นายจํารัส  ทองคํา)   
                             ประธานสภาเทศบาล



 

 

 
 

 
 
  
 

 
  

         
  

 



 

 

 


